

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

กก-1-2566-030

15 สิงหาคม 2566

เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "SMART") เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มีมติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ	ภายในเดือนกันยายน 2566
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ผู้กู้ : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 68.40 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว (อ้างอิงสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566)
ลักษณะรายการ	ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
วงเงินกู้	ตัวสัญญาใช้เงิน วงเงินรวม 16.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	4.50% ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวพิจารณาอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินตัวสัญญาใช้เงินที่ผู้กู้ได้รับจากสถาบันการเงิน รวมมูลค่าดอกเบี้ยรับที่จะเกิดขึ้น (คำนวณ 1 ปี) เท่ากับ 0.72 ล้านบาท
กำหนดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย	ชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถามแต่ไม่เกิน 12 เดือน และกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ไม่มี
เงื่อนไขการให้กู้ยืมอื่นๆ	ไม่มี
เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น	ไม่มี

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ขนาดรายการ	<p>รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (บจ/ป 22-01) ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ขนาดรายการเท่ากับ 2.77% ของ NTA เป็นรายการขนาดเล็ก กล่าวคือ มีขนาดรวมกันไม่เกิน 3% ของ NTA (โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี) ส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง ดังนั้นขนาดรายการจึงเท่ากับ 2.77% ของ NTA</p> <p>หมายเหตุ : เนื่องจาก 3% ของ NTA มีมูลค่าเท่ากับ 18.08 ล้านบาท จึงคำนวณโดยเปรียบเทียบมูลค่ารายการกับค่าต่ำ</p>
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	<p>การเข้าทำรายการดังกล่าวนี้ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการบริหารเงินสดส่วนเกินที่มีอยู่ให้ได้รับผลตอบแทนและเกิดประโยชน์สูงสุด CCP มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ย และเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ CCP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท</p>
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(นายรังสี ทิปรสุขเกษม)
กรรมการบริษัท